

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠNH PHÚC

KHÁT VỌNG

TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠNH PHÚC

Nhằm tạo ra một không gian học tập, làm việc và sinh hoạt nơi mà mọi thành viên – từ sinh viên, giảng viên đến nhân viên – cảm thấy thoải mái, hài lòng, và có động lực phát triển bản thân; là một môi trường không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức mà còn chú trọng đến sự phát triển toàn diện về tâm lý, cảm xúc, và tinh thần của cộng đồng đại học, từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Trường chủ trương xây dựng môi trường đại học hạnh phúc. Một môi trường đại học hạnh phúc không chỉ tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển cá nhân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng học thuật mạnh mẽ, gắn kết, và tích cực.

Trong không khí vui tươi, ấm áp chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 24/01/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức chuỗi các hoạt động sôi nổi với phiên chợ Tết, ga la chào mừng năm mới Giáp Thìn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Năm 2024, lần đầu tiên Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức phiên chợ Tết, phiên chợ đã mang đến không gian mua sắm tết vui tươi, nhộn nhịp. Điểm nổi bật trong phiên chợ Tết có "Gian hàng 0 đồng" do Công đoàn trường chuẩn bị với nhiều sản phẩm thiết yếu của các nhà tài trợ, cán bộ giảng viên quyên góp đã được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn



Với chủ đề "TDMU mang Tết về nhà", ngày 24/01/2024, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức trao tặng 10 cặp vé xe đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được về nhà chung vui đón Tết.



Ngày 4/02/2024 tại không gian sáng tạo I4, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức tết sẻ chia cùng các bạn sinh viên không về quê ăn Tết. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động truyền thống như thi gói bánh chưng, bánh tét, thi chưng mâm ngũ quả, lì xì may mắn,...



Khéo léo gói bánh



Khéo léo bày mâm ngũ quả



TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một trao quà thưởng cho các đội thi



Đại diện Chi đoàn kết nghĩa trao tặng quà Tết cho sinh viên trường



Tuy không về quê ăn Tết nhưng các bạn sinh viên đã một mùa Tết đáng nhớ dưới "mái nhà TDMU"

KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO, TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Xây dựng môi trường đại học hạnh phúc không chỉ là khuyến khích sáng tạo và phát triển tư duy phản biện, giảng viên bày tỏ ý kiến, sáng kiến trong quản lý và quản trị đại học, khuyến khích sự đổi mới và tôn trọng sự khác biệt; tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển cá nhân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng học thuật mạnh mẽ, gắn kết và tích cực.

Ngày 15/3/2024 với tinh thần phát huy dân chủ, thống nhất ý chí hành động, Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 của Trường Đại học Thủ Dầu Một đã trở thành diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa viên chức, người lao động của nhà trường với lãnh đạo trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi liên quan.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đại biểu viên chức, người lao động tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý về nội dung các bản báo cáo, dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, chính sách tiền lương, quy định về công tác thi đua khen thưởng, xây dựng quy chế công sở, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ,... Nhà trường đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của viên chức và người lao động trên cơ sở tiếp tục sửa đổi, cải tiến để có sự điều chỉnh phù hợp nhất.



Tại Hội nghị viên chức, người lao động, 3 cá nhân được trao tặng bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về những thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023

NGÀY HỘI YÊU THƯƠNG

“Ngày hội yêu thương chính mình” của nữ viên chức Trường Đại học Thủ Dầu Một chào mừng Kỷ niệm 114 Ngày quốc tế phụ nữ, Kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Công đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa dành cho cán bộ, giảng viên, viên chức nữ của trường.



Nữ CB-GV đã thể hiện sự khéo léo, tài năng thực hiện các công đoạn tạo nét vẽ, cách phối màu, tô màu để tạo ra chiếc nón lá đẹp mắt



"Tô điểm tay xinh" đã thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của nhiều nữ CB-GV, viên chức



Cùng với tập thể nhà trường, trong những năm qua, CB-GV nữ đã nỗ lực và có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường

Lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2024 vinh danh 72 Đảng viên trẻ đến từ các tổ chức, đoàn thể trong toàn tỉnh. Trường Đại học Thủ Dầu Một vinh dự có 07 đảng viên được nhận danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương” năm 2024.



Trong lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), ngành Công tác xã hội Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức chương trình tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề và ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm Công tác xã hội.

Quý học bổng Nguyễn Thị Oanh đã trao 04 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023 – 2024.



CÁC HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 10/11/2024 CLB Kỹ năng Sư phạm phối hợp với Đoàn khoa Sư phạm tổ chức chương trình tọa đàm “Người giáo viên hạnh phúc”. Qua những câu chuyện nhân văn, sâu sắc về người thầy, nghề dạy học đã lan tỏa thông điệp “Dạy học hạnh phúc, Người giáo viên hạnh phúc” đến các bạn trẻ - những người giáo viên tương lai.



CLB Kỹ năng Sư phạm phối hợp với Đoàn khoa Sư phạm tổ chức chương trình tọa đàm “Người giáo viên hạnh phúc”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 18/11/2024, Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Chúng ta cùng hát với nhau”. Chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ công đoàn thuộc và trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một. Những tiết mục văn nghệ đã mang đến cho chương trình những giây phút thư giãn vui tươi, ngập tràn cảm xúc, góp phần làm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của cán bộ giảng viên, viên chức nhà trường.



Quý thầy cô rất vui vẻ và hào hứng trong các tiết mục

Tối ngày 19/11/2024, hội thi “Nét đẹp giảng đường” năm 2024 do Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức. Tại đêm diễn, 15 cặp thí sinh đến từ các đơn vị đã thể hiện tính thẩm mỹ, khả năng trình diễn, năng khiếu cá nhân qua các nội dung thi: trang phục công sở, năng khiếu, và ứng xử.

Hội thi “Nét đẹp giảng đường” là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp và các giá trị “Trí – Đức – Thể - Mỹ” của giảng viên, viên chức. Đồng thời, vòng thi “Ứng xử tình huống sư phạm” là cơ hội để giảng viên, viên chức thể hiện bản thân với phương châm “Tự tin – Chủ động – Sáng tạo – Tích cực” trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.



Hội thi “Nét đẹp giảng đường” năm 2024 do Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch, trí tuệ của đội ngũ cán bộ giảng viên, viên chức nhà trường



Các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đã góp phần làm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của cán bộ giảng viên, viên chức nhà trường

Ngày 20/11/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một long trọng tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024). Buổi lễ là dịp để cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành giáo dục, tôn vinh những thành tựu, những đóng góp của quý thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung và của Trường Đại học Thủ Dầu Một.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường



Trường Đại học Thủ Dầu Một đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vì đã có thành tích trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024